

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả 10 năm (2011-2020) vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Bình Định là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam, có diện tích tự nhiên 6.039 km², dân số khoảng 1,5 triệu người, cách Thủ đô Hà Nội 1.065 km, Thành phố Hồ Chí Minh 686 km; là cửa ngõ ra biển Đông gần nhất của các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan thông qua Cảng biển Quy Nhơn. Tỉnh Bình Định có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: thành phố Quy Nhơn (đô thị loại I trực thuộc tỉnh), 02 thị xã (An Nhơn và Hoài Nhơn), 03 huyện đồng bằng (Phù Cát, Phù Mỹ và Tuy Phước), 02 huyện trung du (Hoài Ân và Tây Sơn) và 03 huyện miền núi (An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh); có 159 xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và quân trong tỉnh, nền kinh tế của tỉnh đã có sự tăng trưởng khá. Tuy vậy, chất lượng tăng trưởng kinh tế vẫn chậm được cải thiện; hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, chưa có doanh nghiệp lớn làm đầu tàu, động lực để tạo đột phá, thúc đẩy kinh tế phát triển; là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai bão lụt, hạn hán, dịch bệnh xảy ra thường xuyên nên nguồn thu ngân sách của tỉnh chưa đủ chi, còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Trung ương;

Đời sống một bộ phận dân cư nông thôn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; người dân chủ yếu sống bằng nghề nông; năng suất lao động và thu nhập thấp, không ổn định; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức 4,11% dân số.

Các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã tuy đã được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bình Định đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ năm 1998; đạt phổ cập Trung học cơ sở năm 2004 và đạt phổ cập giáo dục mầm non năm 2015 nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học còn nhiều thiếu thốn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn tỉnh hiện có 43.729 người khuyết tật và nạn nhân bom mìn, trong đó người khuyết tật dưới 16 tuổi (trẻ em) là 2.116 người. Hầu hết người khuyết tật

đều sống trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu các cơ hội tiếp cận và hòa nhập cộng đồng.

Từ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nêu trên, việc vận động, thu hút nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), các cá nhân và đối tác phát triển quốc tế là rất cần thiết và có ý nghĩa trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC VIỆN TRỢ PCPNN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trong giai đoạn 2011-2020, công tác vận động viện trợ PCPNN luôn được cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Tỉnh đã ban hành chương trình, danh mục dự án xúc tiến vận động viện trợ PCPNN theo định hướng ưu tiên của tỉnh, phù hợp với địa bàn từng vùng, địa phương và đối tượng thụ hưởng; công tác triển khai các chương trình, dự án PCPNN được phối hợp thực hiện chặt chẽ, trên cơ sở các quy định của Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác thông tin tuyên truyền vận động viện trợ được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức gặp gỡ kết nối trực tiếp các đối tác, gặp gỡ kiều bào...

Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ PCPNN, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 24/5/2012); thành lập Ban Công tác về các tổ chức PCPNN, do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban (Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 và Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 20/11/2018).

2. Công tác tổ chức vận động

Tỉnh đã xây dựng danh mục các dự án, phi dự án kêu gọi viện trợ PCPNN (dựa trên nhu cầu của các cơ quan, ban, ngành, địa phương) để làm cơ sở tổ chức kêu gọi, vận động viện trợ; sau đó tiến hành giới thiệu, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức các đoàn công tác tham dự Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ PCPNN do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (2 năm/lần) nhằm giới thiệu các nội dung nhu cầu viện trợ của tỉnh đến các tổ chức PCPNN.

Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động kết nối, gặp gỡ với các cá nhân, tổ chức (doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam) để vận động, kêu gọi viện trợ PCPNN cho các chương trình, dự án thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thường xuyên phối hợp với Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) (trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) thống nhất cập nhật danh mục các dự án, phi dự án kêu gọi viện trợ PCPNN của tỉnh trên website của Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN để cung cấp thông tin cho các tổ chức PCPNN biết, lựa chọn, tìm kiếm đối tác, nguồn tài chính tham gia viện trợ.

3. Kết quả vận động

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, sự hợp tác chặt chẽ của các tổ chức PCPNN, cá nhân nước ngoài, công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan, tích cực. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận **278** dự án, khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị viện trợ đã được giải ngân đến cuối năm 2020 là **17.213.658 USD** (*Mười bảy triệu, hai trăm mười ba nghìn, sáu trăm năm mươi tám đô la Mỹ*), cụ thể:

Năm	Giá trị giải ngân (USD)	Số lượng dự án, khoản viện trợ phi dự án	Ghi chú
2011	969.753	25	Phụ lục 1
2012	1.138.536	23	Phụ lục 2
2013	1.887.379	52	Phụ lục 3
2014	1.479.894	43	Phụ lục 4
2015	2.752.934	41	Phụ lục 5
2016	1.503.847	36	Phụ lục 6
2017	1.647.909	40	Phụ lục 7
2018	2.263.859	42	Phụ lục 8
2019	1.925.875	46	Phụ lục 9
2020	1.643.672	25	Phụ lục 10
Tổng	17.213.658	278¹	

Tất cả các khoản viện trợ nêu trên hiện đã giải ngân (một số dự án chưa giải ngân hết do chưa đến tiến độ) thuộc **34** tổ chức PCPNN, **78** tổ chức khác và nhiều cá nhân nước ngoài thuộc các quốc gia Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Na Uy, Mỹ,... (cụ thể theo Phụ lục 11, 12, 13 và 14 đính kèm). Trên địa bàn tỉnh hiện nay có **37** tổ chức PCPNN được Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký hoạt động; một số tổ chức thường xuyên triển khai thực hiện chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án tại tỉnh gồm: Tổ chức Orbis (Orbis/Hoa Kỳ), Tổ chức Room to Read (RtR/Hoa Kỳ), Tổ chức PN (PN/Pháp), Tổ chức Netherlands Development Organization (SNV/Hà Lan), Tổ chức Đông tây hội ngộ (EMWF/Hoa Kỳ), Tổ chức Đồng hành cùng người nhập cư (SOMI/Hàn Quốc), Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt - Hàn (KCCC/Hàn Quốc).

Nhìn chung, các chương trình, dự án, phi dự án viện trợ PCPNN đã triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua phù hợp với nhu cầu cuộc sống và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các tổ chức, cá nhân người nước ngoài tham gia tài trợ, triển khai dự án, phi dự án đều được cơ quan có thẩm quyền thống nhất,

¹ Số liệu này không phải là tổng của 10 năm cộng lại vì nhiều dự án kéo dài trong nhiều năm.

ủng hộ; đồng thời các tổ chức, cá nhân này cũng đã thường xuyên liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Đánh giá chung những kết quả đạt được

a) Thuận lợi:

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, sự phối kết hợp thường xuyên, có hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân, các tổ chức PCPNN và các cá nhân nước ngoài trong quá trình triển khai thực hiện các khoản viện trợ tại tỉnh.

- Các chủ trương, chính sách, văn bản của Trung ương, của tỉnh quy định rõ ràng, cụ thể về công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN đã tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp các tổ chức, cá nhân an tâm, tích cực tuyên truyền, vận động thu hút các khoản viện trợ PCPNN và thanh quyết toán theo quy định.

- Nhiều tổ chức PCPNN và cá nhân nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền cho phép tham gia thực hiện viện trợ nhiều năm, nhiều lần tại tỉnh nên đã quan tâm, thấu hiểu và dành nhiều tình cảm tốt đẹp trong công tác viện trợ và vận động các tổ chức, cá nhân khác tham gia tài trợ, viện trợ cho các ngành, địa phương trong tỉnh.

b) Một số tồn tại, khó khăn:

- Sau khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, các nhà tài trợ quốc tế có xu hướng giảm dần ưu tiên đối với Việt Nam, trong đó có tỉnh Bình Định.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đáng kể đến công tác vận động, tìm kiếm nguồn viện trợ PCPNN của tỉnh.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về vận động viện trợ PCPNN chưa được tổ chức thường xuyên; công tác thẩm định, phê duyệt và bố trí vốn đối ứng đối với một số dự án chưa kịp thời... đã làm ảnh hưởng và là nguyên nhân chủ yếu làm cho các địa phương bị động, lúng túng và mất cơ hội thu hút một số dự án viện trợ PCPNN.

- Hầu hết các tổ chức PCPNN triển khai thực hiện chương trình, dự án, các khoản viện trợ phi dự án trên địa bàn tỉnh đều đặt văn phòng tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, không có tổ chức nào đặt trụ sở, văn phòng tại tỉnh Bình Định, do đó công tác tiếp xúc, trao đổi và vận động viện trợ của tỉnh gặp không ít khó khăn. Phần lớn các chương trình, dự án, phi dự án tại tỉnh là do các tổ chức PCPNN lựa chọn và chủ động đến đặt vấn đề với các cơ quan chức năng của tỉnh để triển khai thực hiện.

- Số lượng các tổ chức PCPNN được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh tương đối nhiều (37 tổ chức), nhưng thực tế tham gia triển khai chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án hàng năm không nhiều, cá biệt có tổ chức đã được cấp phép nhưng không triển khai thực hiện dự án.

- Một số ít cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ và chưa nắm vững các quy định của Nhà nước nên đã thực hiện việc vận động, tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

c) Ý nghĩa, tác động của kết quả đạt được:

Công tác vận động viện trợ PCPNN trong những năm qua tuy vẫn còn không ít khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm, nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, các địa phương nên đã đạt được kết quả khá tích cực, số lượng và giá trị các dự án, các khoản viện trợ phi dự án giải ngân tăng dần trong các năm. Tuy số lượng và giá trị các dự án, các khoản viện trợ phi dự án chưa nhiều nhưng rất có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội. Đa số các chương trình, dự án triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhu cầu của người dân và định hướng ưu tiên của tỉnh như: xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là các hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật và đối tượng yếu thế. Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, thông qua việc triển khai thực hiện các dự án, phi dự án đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các đối tác thụ hưởng nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý; đồng thời xây dựng và tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đối tác phát triển, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của tỉnh đến với bạn bè quốc tế.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Nhiệm vụ

- Các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân về vai trò, ý nghĩa của nguồn vốn vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động kết nối, vận động có hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo nhu cầu của xã hội, phù hợp với các ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng vận động viện trợ trên các ngành, lĩnh vực như: y tế, giáo dục và đào tạo, môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội... tập trung các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác đến khảo sát và triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm sử dụng có hiệu quả sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; công khai các chương trình, dự án, các khoản viện trợ để tăng cường sự giám sát của cộng đồng, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các chương trình, dự

án cần thu hút của tỉnh; đồng thời các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đối tác phát triển, góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị, hợp tác; chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin trong công tác vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài với các cơ quan đầu mối của các địa phương và Trung ương để nâng cao hiệu quả vận động viện trợ và triển khai các chương trình, dự án thiết thực, hiệu quả hơn.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhất là Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trên cơ sở đó có sự chủ động đăng ký tiếp nhận dự án ở các ngành, lĩnh vực địa phương có nhu cầu, gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có thiện chí, muốn đến tìm hiểu, triển khai các đề án tại tỉnh.

- Tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trực tiếp vận động viện trợ PCPNN của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, triển khai thực hiện các dự án, phi dự án theo quy định.

2. Các giải pháp chủ yếu

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác vận động viện trợ PCPNN trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, xây dựng danh mục dự án vận động viện trợ PCPNN phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và định hướng chung của tỉnh, đồng thời có tính khả thi cao, phù hợp với cơ chế tài trợ của các tổ chức PCPNN. Sở Ngoại vụ thường xuyên cập nhật, tổng hợp danh mục các chương trình, dự án PCPNN, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ; chủ động tranh thủ và tăng cường mối quan hệ với các tổ chức PCPNN, các cá nhân nước ngoài và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

- Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các ngành, các cấp, các địa phương về công tác vận động, tiếp nhận và quản lý viện trợ PCPNN cũng như công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN; định kỳ hằng năm, từng cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân liên quan và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện cho năm tiếp theo.

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình triển khai các chương trình, dự án, phi dự án từ nguồn viện trợ PCPNN; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan, nhất là những tồn tại trong công tác vận động và sử dụng viện trợ PCPNN cũng như quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN, các cá nhân nước ngoài tại tỉnh để kịp thời ngăn chặn, hướng dẫn, xử lý những sai phạm và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác vận động và quản lý nguồn viện trợ PCPNN.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách và các điều kiện cần thiết phục vụ cho các hoạt động xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN; đồng thời tham mưu đề xuất việc quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ PCPNN đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động, quản lý viện trợ PCPNN trong thời gian đến, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị, đề xuất các Bộ, ngành Trung ương một số nội dung có liên quan như sau:

1. Đối với Bộ Ngoại giao

- Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất Chính phủ sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan, nhất là văn bản thay thế Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam nhằm tạo môi trường pháp lý phù hợp với tình hình hiện nay và thuận lợi cho các tổ chức PCPNN, các đối tác khác triển khai hiệu quả các chương trình, dự án tại các địa phương.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan định hướng các vùng, miền còn khó khăn để các tổ chức PCPNN quan tâm hỗ trợ dự án; đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý viện trợ PCPNN của các địa phương.

2. Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân và Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN

- Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giới thiệu các chương trình, dự án, phi dự án của tỉnh đến với các đối tác PCPNN; đồng thời ưu tiên điều phối, đưa các chương trình, dự án, phi dự án PCPNN về các tỉnh còn nhiều khó khăn như Bình Định để các địa phương có thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh Bình Định kết nối với các tổ chức PCPNN tiềm năng nhằm vận động, tranh thủ nguồn lực phục vụ mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng xã hội.

- Thường xuyên tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác vận động viện trợ PCPNN để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện tốt công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN (kể cả công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN).

3. Đối với các tổ chức PCPNN, đối tác phát triển

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Bình Định để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án; đồng thời thực hiện đăng ký kế hoạch hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Trên đây là tình hình và kết quả 10 năm (2011-2020) vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Bình Định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công an;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN;
- Liên hiệp các TCHN Việt Nam;
- Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao;
- Ban Điều phối viện trợ nhân dân;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang